

## HƯỚNG DẪN

### **Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024**

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU, ngày 05/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có rất nhiều khó khăn, thách thức.

- Thông qua các kết quả đạt được của năm 2023, tạo sự phấn khởi, tin tưởng, thống nhất trong toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương, gắn với sự vận động phong phú của thực tiễn; triển khai tích cực bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo, lồng ghép với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc.

#### **II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**

**1. Làm rõ những khó khăn, thách thức của bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước năm 2023; từ đó khẳng định sự sáng suốt, đúng đắn, nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước**

- Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược nước lớn, xung đột Nga - Ukraine ngày càng gay gắt, gần đây xảy ra xung đột tại Dải Gaza; kinh tế toàn cầu và nhiều quốc gia, đối tác tăng

trường chậm lại; lạm phát neo ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao. Nợ công toàn cầu tăng mạnh, nhiều quốc gia phải đối mặt với khủng hoảng nợ. Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp. Tác động của đại dịch Covid - 19 kéo dài; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tuy nhiên, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng khó khăn hơn, do: Nền kinh tế nước ta chịu “tác động kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong khó khăn. Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi; quy mô còn khiêm tốn, trong khi độ mở lớn; khả năng cạnh tranh và sức chống chịu từ các cú sốc bên ngoài còn hạn chế, nên chịu áp lực rất lớn từ lạm phát và sự biến động mạnh của giá một số mặt hàng cơ bản, dầu thô trên thị trường quốc tế. Hoạt động xuất, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, thách thức do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế, nhất là những đối tác lớn, trong khi nhiều nước gia tăng tiêu chuẩn, hàng rào mới về kỹ thuật đối với xuất, nhập khẩu, một số chuỗi cung ứng bị gián đoạn, áp lực cạnh tranh từ các nước trong khu vực và Châu Á tăng. Dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nặng nề ở nhiều địa phương.

- Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng vẫn luôn khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sự phát triển kinh tế đất nước, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Sự lãnh đạo kinh tế của Đảng được ghi nhận và thể hiện thông qua cương lĩnh, chiến lược trong các văn kiện Đại hội, các nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa các chỉ tiêu Đại hội Đảng đề ra, trong đó có các nghị quyết quan trọng đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước ở các kỳ họp Trung ương, các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 06 vùng chiến lược; Kết luận số 42-KL/TW, Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị...

Quốc hội đã cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng qua nhiều nghị quyết, tiêu biểu như: (Nghị quyết số 68/2022/QH15; số 69/2022/QH15; số 70/2022/QH15, số 101/2023/QH15)<sup>1</sup> ... Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định

---

<sup>1</sup> Các nghị quyết: Nghị quyết số 68/2022/QH15, ngày 10/11/2022 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 69/2022/QH15, ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 70/2022/QH15, ngày 11/11/2022 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023 và Nghị quyết số 101/2023/QH15, ngày 24/6/2023 của Quốc hội về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chỉ đạo rà soát; hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; trực tiếp làm việc với các địa phương để tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc.

Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, trong đó có các nội dung quan trọng, như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các quy hoạch; kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương; xử lý các ngân hàng yếu kém, các dự án, doanh nghiệp thua lỗ đã kéo dài nhiều năm; tháo gỡ những vấn đề phức tạp phát sinh như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, cung ứng năng lượng, vật tư, thuốc chữa bệnh, in sách giáo khoa; thực hiện tốt các chính sách phát triển văn hóa, xã hội, người có công, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đối ngoại và hội nhập quốc tế ...

**2. Khẳng định kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2023 là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế**

*Tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật sau:*

- Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân giảm dần qua hàng tháng. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định. Kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì xu hướng tăng sau tăng hơn tháng trước. An ninh năng lượng (điện, xăng, dầu), lương thực, thực phẩm được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi nhanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi, phát triển ngày càng tích cực hơn, trong đó tăng trưởng và phát triển ổn định, là điểm sáng và là bệ đỡ chắc chắn của nền kinh tế trong lúc khó khăn.

- Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chỉ đạo và triển khai quyết liệt. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin trong Nhân dân và toàn xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh; xếp hạng môi trường kinh doanh tăng. Công tác quy hoạch đẩy nhanh. Các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở 06 vùng trọng điểm được triển khai quyết liệt.

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược được tập trung thực hiện; khởi công nhiều dự án giao thông lớn, trọng điểm; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số; các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, hướng tới hoàn thành các mục tiêu cam kết tại Hội nghị COP26 được triển khai.

- Phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển các ngành, lĩnh vực mới được chú trọng; hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia được phát triển mạnh mẽ; một số cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng cao và tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng uy tín quốc tế.

- Các lĩnh vực văn hóa được chú trọng phát triển đồng bộ và toàn diện; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thực hiện kịp thời các chính sách người có công; trợ giúp xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; tạo việc làm; giảm nghèo; trẻ em; đồng bào dân tộc, tôn giáo ...

- Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được chú trọng; đã tập trung xử lý, khắc phục cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; công tác khám chữa bệnh thông thường được khôi phục, đáp ứng yêu cầu tốt hơn.

- Kỷ luật, kỷ cương từng bước được chấn chỉnh đi đôi với phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tiếp tục hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách hành chính. Chấn chỉnh một bộ phận cán bộ, công chức đùn đẩy, sợ trách nhiệm, thiếu tích cực trong thực thi công vụ, đề cao tinh thần bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- Ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

### **3. Phân tích thời cơ, thách thức, dự báo những yếu tố tác động đến nền kinh tế đất nước; làm sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024**

*Tập trung làm rõ một số nội dung sau:*

- Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, những yếu tố bất định gia tăng; cạnh tranh chiến lược các nước lớn gay gắt hơn; xung đột Nga - Ukraine có thể còn kéo dài; tăng trưởng kinh tế và một số mặt hàng cơ bản, dầu thô biến động mạnh; rủi ro về nợ công và các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản ở nhiều quốc gia còn hiện hữu; các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia, trong đó có nước ta.

- Trong nước, tăng trưởng kinh tế dự báo tiếp tục phục hồi tích cực; nhiều

dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia được đưa vào khai thác; tình hình chính trị - xã hội - kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định. Tuy nhiên, khó khăn còn rất lớn, tác động của những yếu tố bất lợi bên ngoài rất hiện hữu và những hạn chế, bất cập, yếu kém nội tại kéo dài của nền kinh tế phải rất nỗ lực để vượt qua.

- Các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024; Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09/11/2023 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các văn bản chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

#### **4. Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực kinh tế - xã hội**

- Các nghị quyết ban hành trong năm 2023 và nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) năm 2024; Chương trình (Kế hoạch) hành động thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Bí thư của các cấp, các ngành, địa phương.

- Quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; quan điểm, mục tiêu, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 28/4/2023; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023; Kết luận số 59-KL/TW, ngày 8/8/2023; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XIII ...

- Các hoạt động đối ngoại lớn của Đảng, Nhà nước ta, các hoạt động ngoại giao nhân dân tiêu biểu; vai trò và sự tham gia giải quyết những vấn đề quốc tế; kết quả và sự nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách mới; tuyên truyền nội dung các kỳ họp của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

#### **5. Phản ánh thực tiễn khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội**

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở bộ, ngành, địa phương; kết quả thực hiện các Chương trình (Kế hoạch) hành động thực hiện các Nghị quyết.

- Phản ánh khách quan, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; làm rõ và cổ vũ những bài học kinh nghiệm được rút ra, các nhiệm vụ, giải pháp được bổ sung từ đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ và năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội; quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội đất nước của Đảng, Nhà nước ta.

## **6. Tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện:**

Kinh tế của huyện được duy trì và đạt được nhiều kết quả khả quan. Nhận thức của nông dân đã có những bước đột phá trong tư duy sản xuất, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến, liên kết và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất theo tín hiệu đặt hàng của thị trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì, nguồn cung ứng hàng hóa ổn định; công tác thu, chi ngân sách Nhà nước bảo đảm đúng quy định. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá hiện hành) tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102,3% kế hoạch năm; giá trị sản xuất khu vực công nghiệp ước tăng 12,12% so với cùng kỳ, ước đạt 101% kế hoạch; giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 14,75% so với cùng kỳ, ước đạt 122,92% kế hoạch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tăng 16,62% so với cùng kỳ, ước đạt 118,71% kế hoạch. Thu ngân sách cả năm là 323 tỷ đồng, đạt 103,06% so với dự toán tỉnh giao và đạt 96,87% so với dự toán HĐND huyện giao. Chi ngân sách Nhà nước là 1.016 triệu đồng, ước chi đến ngày 31/01/2024 là 1.369 tỷ đồng, đạt 149% dự toán tỉnh giao và đạt 86,7% so với dự toán HĐND huyện giao.

Hiện nay, các nguồn vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2023 đã giải ngân được là 309 tỷ đồng, ước thực hiện đến ngày 31/01/2024 là 443,84 tỷ đồng, đạt 110,32% dự toán tỉnh giao và đạt 92% so với dự toán huyện giao.

Công tác dạy và học được ngành giáo dục và đào tạo triển khai đồng bộ, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt chỉ tiêu kế hoạch. Trong năm có 19 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu 07 trường, đạt 158,33% kế hoạch đề ra, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn huyện là 27/50 trường. Ngành Y tế Công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chất lượng khám, chữa bệnh được duy trì, các quy trình chuyên môn được thực hiện tốt, không để tai biến y khoa xảy ra nỗ lực và tổ chức có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp thực hiện và đạt chỉ tiêu đề ra, trong năm đã giảm 669/795 hộ nghèo, đạt 105% chỉ tiêu tỉnh giao.

- Làm rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức, khuyết điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024

và kết quả triển khai thực hiện.

- Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp triển khai: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đảm bảo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội, phát triển ổn định thị trường lao động. Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh thông tin truyền thông và công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

- Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, kết quả các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và tình hình triển khai đưa nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội vào cuộc sống; nội dung và kết quả thực hiện.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

8. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

### **III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN**

1. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như: trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương; trên hệ thống loa truyền thanh khu dân cư,...

2. Tổ chức hội nghị nội bộ của Đảng (hội nghị cấp ủy mở rộng, hội nghị sinh hoạt đảng): Do cấp ủy, tổ chức Đảng tuyên truyền, quán triệt, phổ biến.

3. Qua hội nghị (sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền miệng qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ở các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp).

4. Tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng các khẩu hiệu, panô, áp phích tại các trục đường chính, khu hành chính, trung tâm văn hóa thể thao, bệnh viện, trường học...

5. Tuyên truyền qua hoạt động văn hóa - văn nghệ và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong Đảng và xã hội.

6. Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội với nội dung, cách thức phù hợp như video, bài viết, biểu ngữ...

**IV. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN:** Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

**V. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN:** Do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, định hướng thông tin trong các Hội nghị báo cáo viên; tài liệu dùng cho báo cáo viên định kỳ hàng tháng; tài liệu Thông báo nội bộ, Thông tin phục vụ Nhân dân. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử huyện Bù Đăng.

## **VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy**

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu sắc kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, huyện cho đội ngũ báo cáo viên và trong Hội nghị báo cáo viên.

- Kịp thời nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những diễn biến tình hình kinh tế của đất nước, tỉnh, huyện, những tác động về kinh tế - xã hội khi triển khai quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội (*Thực hiện thường xuyên*).

- Tuyên truyền tài liệu Thông báo nội bộ, Thông tin phục vụ Nhân dân và trên Website của Huyện ủy (*Thực hiện thường xuyên*).

- Chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BTG-HĐND-UBND-TA-VKS, trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025.

- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2024.

- Tham mưu cấp ủy động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa những “người tốt, việc tốt” trong đời sống xã hội.

**2. Đề nghị UBND Huyện:** Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND xã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

+ Tuyên truyền về các chính sách, chương trình, dự án và các sự kiện lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội do các ngành, địa phương tổ chức diễn ra trong năm 2024; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội về các



chương trình, dự án, sự kiện quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

+ Phối hợp biên soạn, phát hành các văn bản tuyên truyền các nhiệm vụ, các sự kiện kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương (*Thực hiện khi có yêu cầu*).

**3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện:** Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thuận xã hội, tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

#### **4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện**

- Tuyên truyền về các kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với hoạt động các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của huyện trong năm 2024, tạo không khí thi đua, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.

**5. Hội Văn học nghệ thuật huyện:** Động viên, khuyến khích hội viên sáng tác, tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua yêu nước.

### **VII. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN**

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước!

3. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên!

4. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

5. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

6. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế!

7. Xây dựng và phát triển văn hóa Bình Phước: “Đa dạng, bản sắc và hội nhập”!

8. Xây dựng con người Bình Phước: “Hòa hợp - Nghĩa tình - Tự cường - Kỷ cương - Sáng tạo”!

9. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá

cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!

10. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

11. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (để bc),
- Ủy ban MTTQVN huyện,
- Các đoàn thể chính trị xã hội huyện,
- Phòng Văn hóa và thông tin huyện,
- Hội Văn học nghệ thuật huyện,
- Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn,
- Lưu BTG Huyện ủy.

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Văn Ngọc**